

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

(V/v: Sáp nhập DaiABank vào HDBank)

Quý Khách hàng, Quý Cổ đông kính mến

Trước hết, thay mặt Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đại Á (DaiABank), tôi trân trọng gửi lời chào và lời cảm ơn đến quý cổ đông, khách hàng đã dành sự quan tâm sâu sắc và hỗ trợ đối với các hoạt động của DaiABank trong suốt thời gian qua.

Thực hiện chủ trương tái cơ cấu ngành Ngân hàng của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, hai ngân hàng DaiABank và HDBank đã tiến hành phương án sáp nhập dựa trên tinh thần tự nguyện cả hai phía. Phương án trên đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT hai ngân hàng thông qua. Tiếp theo đó, vào ngày 18 tháng 11 năm 2013 Ngân hàng Nhà nước cũng đã có Quyết định số 2687/NHNN về việc chấp thuận phương án DaiABank sáp nhập vào HDBank.

Kính thưa Quý Khách hàng, Quý Cổ đông!

Thành lập vào năm 1990, HDBank là một trong những ngân hàng TMCP ra đời đầu tiên tại Việt Nam. Trên nền tảng phát triển vững chắc, hiệu quả, an toàn, HDBank là ngân hàng có tốc độ tăng trưởng cao, bền vững trên thị trường tài chính ngân hàng. HDBank đã đạt được những thành quả vượt bậc, hoàn thiện công tác tái cấu trúc tổ chức và tích lũy các nguồn lực về tài chính, sản phẩm dịch vụ, con người, công nghệ... và đang bước vào một giai đoạn phát triển mới. Sự kiện sáp nhập DaiABank, HDBank sẽ trở thành một tổ chức tín dụng có tiềm lực tài chính mạnh mẽ, tăng cường năng lực hoạt động, khả năng cung cấp dịch vụ trên thị trường tài chính Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Kính thưa Quý Khách hàng, Quý Cổ đông!

HDBank và DaiABank đều là những đơn vị hoạt động ổn định an toàn, có nền tảng tốt. Việc sáp nhập là dựa trên tinh thần tự nguyện của các đơn vị. Với sức mạnh hội nhập, HDBank sẽ có đội ngũ CBNV nhiệt tình, giỏi nghiệp vụ và được trau dồi đạo đức nghề nghiệp; có hàng ngàn cổ đông và hàng trăm ngàn khách hàng gắn bó qua các thời kỳ. Sau sáp nhập, các khách hàng của DaiABank sẽ đương nhiên là khách hàng của HDBank với những chính sách và lợi ích tương đồng. Hơn thế, khách hàng sẽ được hưởng những dịch vụ tiện ích hơn, thuận tiện trong giao dịch hơn với mạng lưới hơn 200 điểm giao dịch trên cả nước. Các quý vị cổ đông DaiABank đương nhiên là cổ đông HDBank và được đảm bảo hài hòa lợi ích với tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu 1 : 1.

Với cam kết lợi ích cao nhất, trong quá trình hoạt động, HDBank luôn đặt lợi ích của khách hàng, của quý cổ đông là mục tiêu cao nhất.

Một lần nữa chúng tôi trân trọng cảm ơn sự chia sẻ và hợp tác của quý cổ đông, khách hàng trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, tin tưởng và ủng hộ của quý vị trong thời gian tới.

Trân trọng,

TỔNG GIÁM ĐỐC HDBANK



NGUYỄN HỮU ĐẶNG

TỔNG GIÁM ĐỐC DAIABANK



NGUYỄN MINH ĐỨC